



ĐẢNG BỘ TỈNH THÁI BÌNH QUUA CÁC KỶ ĐẠI HỘI

Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã trải qua 19 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một dấu mốc quan trọng ghi lại chặng đường lịch sử và vang của Đảng bộ tỉnh trong dòng chảy lịch sử vinh quang và đầy tự hào của dân tộc dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II (tháng 7/1947)

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ II được tổ chức vào cuối tháng 7/1947. Tham dự Đại hội có 102 đại biểu thay mặt cho trên 1.100 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội làm việc từ ngày 23 đến ngày 26 tháng 7/1947 tại xã Thần Hộ, huyện Thái Ninh (nay thuộc các xã Thái Thọ, Thái Thịnh, Tân Học, huyện Thái Thụy).

Đại hội đã thảo luận, kiểm điểm công tác nhiệm kỳ cũ và phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ mới, trong đó đi sâu thảo luận để rút ra những ưu, khuyết điểm của Ban Chấp hành trong việc lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tình đạt thành tích xuất sắc trong công cuộc chống ba loại giặc: giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm; bước đầu thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: kháng chiến và kiến quốc.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí cần đẩy mạnh hơn nữa việc bồi dưỡng lực lượng cách mạng về mọi mặt để đủ sức kháng chiến lâu dài; trước hết cần tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp, bằng việc: hò hào mọi người tích

cực tăng gia sản xuất, thực hiện tốt khẩu hiệu "không để một tấc ruộng hoang"; vận động mọi người hăng hái làm phân bón; tích cực diệt trừ sâu bệnh, chuột, đẩy mạnh chăn nuôi trâu bò, lợn gà, tạo ra nguồn phân phục vụ sản xuất và tạo ra nguồn thực phẩm dồi dào đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của nhân dân và kháng chiến; đẩy mạnh việc củng cố chính quyền các cấp, các đoàn thể quần chúng cách mạng làm cho khối đoàn kết toàn dân ngày càng vững chắc; xây dựng và củng cố lực lượng vũ trang địa phương; vận động mọi người, mọi lứa tuổi, mọi giới tích cực gia nhập dân quân du kích, thực hiện bằng được khẩu hiệu "mỗi người dân là một người lính"; tích cực luyện tập quân sự, xây dựng tinh thần sẵn sàng chiến đấu; đồng thời khuyến khích tập thể và cá nhân đứng ra đỡ đầu lực lượng dân quân du kích.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa mới gồm 13 đồng chí, đồng chí Lê Toàn Thư làm Bí thư.

(còn nữa)



Diện mạo nông thôn mới xã Tân Học (Thái Thụy).

Hoạt động sản xuất tại Công ty TNHH May xuất khẩu Quân Thu (xã Thái Thọ, huyện Thái Thụy).

KỶ NIỆM 70 NĂM CHIẾN THẮNG BIÊN GIỚI THU ĐÔNG 1950 (16/9/1950 - 16/9/2020)

Bước ngoặt góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi quyết định



Bộ đội Trung đoàn 174 đánh chiếm đồn Khê trong Chiến dịch Biên giới 1950.

Ảnh tư liệu

Cách đây 70 năm, Thu Đông năm 1950, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, quân và dân ta ở Mặt trận Cao - Bắc - Lạng cùng cả nước đã giành chiến thắng lợi to lớn trong Chiến dịch Biên giới. Chiến thắng này trở thành một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu bước ngoặt cơ bản, làm phá sản âm mưu, kế hoạch quân sự, chính trị của thực dân Pháp hòng cô lập cách mạng Việt Nam, góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp tiến lên giành thắng lợi quyết định.

Trải qua 29 ngày chiến đấu quyết liệt, mưu trí, dũng cảm (từ ngày 16/9 - 14/10/1950), quân và dân ta đã giành được thắng lợi rất to lớn. Ta đã loại khỏi vòng chiến đấu gần 10 tiểu đoàn địch (có 8 tiểu đoàn Âu - Phi, chiếm 41% lực lượng cơ động chiến lược của Pháp ở Đông Dương), diệt và bắt 8.296 tên (trong đó có toàn bộ ban chỉ huy đồn Khê và các ban chỉ huy binh đoàn Lơ Pa-giơ, binh đoàn Sác-tông), thu hơn 3.000 tấn vũ khí và đồ dùng quân sự, xóa sổ Liên khu biên giới Đông Bắc của địch; giải phóng khu vực biên giới từ

Cao Bằng đến Đình Lập (Lạng Sơn), củng cố và mở rộng căn cứ địa Việt Bắc, khai thông liên lạc với cách mạng Trung Quốc.

Tính chung cả nước, trong cuộc tiến công Thu Đông năm 1950, quân và dân ta đã tiêu diệt gần 12.000 tên địch, hạ và bức rút 217 vị trí, giải phóng một vùng đất đai rộng khoảng 4.000km² với 40 vạn dân, trong đó có 5 thị xã (Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Thái Nguyên, Hòa Bình) và 17 thị trấn.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới là thắng lợi hết sức to lớn, có ý nghĩa lịch sử trọng đại. Sau bốn năm kháng chiến, đây là lần đầu tiên ta mở một chiến dịch tiến công lớn, đánh vào tuyến phòng thủ mạnh của địch nhằm thực hiện những mục tiêu chiến lược quan trọng. Ta không chỉ tiêu diệt một khối sinh lực tinh nhuệ của địch mà còn giải phóng một vùng đất đai rộng lớn có vị trí chiến lược trọng yếu; mở rộng và củng cố căn cứ địa Việt Bắc, mở thông đường liên lạc với quốc tế và nối liền Việt Bắc với các vùng miền trong nước (đồng bằng Bắc Bộ và Liên khu 4).

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới mở ra một bước ngoặt

chuyển cuộc kháng chiến của ta từ hình thái chiến tranh du kích tiến lên chiến tranh chính quy, kết hợp chiến tranh chính quy với chiến tranh du kích ở trình độ cao hơn. Quyền chủ động về chiến lược trên chiến trường chính đã thuộc về ta, mở ra bước phát triển mới của cuộc kháng chiến; từ đó về sau, ta liên tục mở những chiến dịch tiến công lớn, đánh tiêu diệt với quy mô ngày càng cao.

Chiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 cũng đánh dấu bước tiến nhảy vọt của quân đội ta về nghệ thuật chiến dịch. Lần đầu tiên ta mở một chiến dịch quy mô lớn, đánh trung chính quy, hiệp đồng binh chủng với lực lượng gần ba vạn cán bộ, chiến sĩ, huy động hàng vạn dân công, tiến công vào một hệ thống phòng ngự mạnh của địch trên tuyến dài hàng trăm ki-lô-mét, đánh liên tục cả tháng. Với thắng lợi giành được, quân và dân ta càng thêm tin tưởng vào sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, vào sức mạnh của chính mình và càng hăng hái, quyết tâm đẩy mạnh kháng chiến.

Sau chiến thắng Biên giới

Thu Đông 1950, quân và dân ta tiếp tục giữ vững quyền chủ động, phát huy thế tiến công chiến lược trong những năm 1951 - 1953; tiến tới giành thắng lợi liên tiếp trong cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 mà đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ đã giáng đòn quyết định vào ý chí xâm lược của thực dân Pháp, buộc thực dân Pháp phải ký Hiệp định Giơ-ne-vơ lập lại hòa bình ở Đông Dương.

Thắng lợi của Chiến dịch Biên giới đã chứng minh tính đúng đắn của đường lối, chủ trương lãnh đạo kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính mà Đảng ta đã vạch ra ngay từ đầu cuộc kháng chiến. Khẳng định tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của quân và dân ta. Nhân dân hăng hái phục vụ chiến dịch, tham gia vận tải lương thực, thực phẩm, vũ khí, đạn dược... bảo đảm cho bộ đội đủ sức đánh giặc. Bộ đội chiến đấu dũng cảm, mưu trí, ngoan cường, thực hiện đúng ý định, kế hoạch tác chiến. Trong chỉ đạo chiến dịch, ta đã đề ra phương châm chiến dịch đúng đắn, lựa chọn chính xác hướng tiến công, mục tiêu tiến công, kiên quyết và khéo léo tập trung ưu thế binh hỏa lực, tạo được thế trận hiểm, có cách đánh sáng tạo và hiệu quả, thực hiện đánh tiêu diệt lớn, nhất là chiến thuật "đánh điểm, diệt viện".

70 năm đã trôi qua song những bài học kinh nghiệm quý báu cho kiến thắng Biên giới Thu Đông 1950 vẫn còn nguyên giá trị, cần tiếp tục phát huy trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Trong đó, nổi bật là bài học không ngừng phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại trong điều kiện mới; chú trọng củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh; thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công an chính quy phát huy sức mạnh ở cơ sở

Sau gần 2 năm thực hiện chủ trương đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã, đến nay Thái Bình đã hoàn thành việc điều động, bố trí lực lượng công an chính quy tại 241/241 xã. Tình hình an ninh trật tự (ANTT) tại các địa phương có chuyển biến rõ rệt.

Từng giữ cương vị Phó Đồn trưởng Đồn Cảnh an bảo vệ Trung tâm Điện lực Thái Bình, tháng 5/2019, Đại úy Phan Chí Thanh cùng một cán bộ Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Thái Thụy nhận quyết định điều động về công tác tại Công an xã Thụy Trình (Thái Thụy). Khi được bố trí cương vị Trưởng Công an xã, Đại úy Phan Chí Thanh xem đây là cơ hội, là điều kiện tốt để rèn luyện phẩm chất của người chiến sĩ Công an nhân dân và trau dồi chuyên môn nghiệp vụ. Đại úy Phan Chí Thanh chia sẻ: Sau khi nhận nhiệm vụ mới, tôi cùng lực lượng công an xã bắt tay ngay vào công việc. Việc đầu tiên là xây dựng quy chế làm việc của Công an xã, phân công trách nhiệm cho từng cán bộ, công an viên; đồng thời, bám cơ sở nắm bắt tình hình, đặc điểm địa bàn, dân cư, từ đó, tham mưu sát, đúng cho cấp ủy, chính quyền xây dựng các kế hoạch bảo đảm ANTT, phòng, chống tội phạm. Sau hơn một năm được tăng cường về cơ sở, Đại úy Phan Chí Thanh đã chỉ

đạo lực lượng công an xã trực tiếp giải quyết những vấn đề phức tạp đồng thời phối hợp với Công an huyện Thái Thụy và công an các địa phương giáp ranh đấu tranh triệt phá, làm rõ một số vụ án, vụ việc phức tạp về ANTT xảy ra trên địa bàn. Đối với Đại úy Trần Hữu Cường, Trưởng Công an xã Tân Lễ (Hưng Hà), trước khi về cơ sở anh từng đảm nhiệm vị trí Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát quản lý hành chính, Công an huyện Hưng Hà. Với kinh nghiệm thực tiễn cộng với kiến thức được đào tạo, Đại úy Trần Hữu Cường cùng với lực lượng công an xã dành nhiều thời gian xuống các thôn năm người, nắm hộ, tiếp xúc với nhân dân, nhất là những người có uy tín trên địa bàn; đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, tố giác tội phạm, xây dựng mạng lưới mô hình tự quản ở cơ sở... Đại úy Trần Hữu Cường cho biết: Dù là địa bàn chỉ đạo

đây tình hình ANTT ở Tân Lễ tương đối ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp, nghiêm trọng. Theo ông Hoàng Văn Đạo, Chủ tịch UBND xã Tân Lễ: Việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã là một chủ trương đúng. Được đào tạo bài bản và có kinh nghiệm trong công việc nên khi về địa phương lực lượng công an chính quy không chỉ làm tốt công tác nghiệp vụ cơ bản mà còn nắm chắc tình hình, có biện pháp đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm. Cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương rất đồng tình và ủng hộ việc đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Đại tá Nguyễn Thanh Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thực hiện đề án điều động công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, đợt đầu tiên, Công an tỉnh điều động, bố trí 100 cán bộ công an chính quy về các xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Đây là cơ sở quan trọng để

Công an tỉnh hoàn thành việc bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã trước đại hội đảng bộ cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đến cuối tháng 3/2020, Công an tỉnh hoàn thành việc điều động, bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã ở 241/241 xã trên địa bàn tỉnh với 461 đồng chí (241 trưởng công an xã, 139 phó trưởng công an xã, 81 công an viên).

Sau gần 2 năm thực hiện đề án, lực lượng công an xã chính quy đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả các kế hoạch bảo đảm ANTT; đồng thời, tích cực phối hợp với lực lượng dân quân, dân phòng và các tổ tự quản ở cơ sở tổ chức tuần tra, giải quyết hiệu quả nhiều vụ việc phát sinh, góp phần bảo đảm ANTT địa bàn, tạo sự yên tâm, tin tưởng cho nhân dân.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường cho biết thêm: Đặc biệt trong giai đoạn thực hiện



Công an xã Tân Lễ (Hưng Hà) bám cơ sở nắm bắt tình hình an ninh trật tự.

công tác phòng, chống dịch Covid-19, lực lượng công an các xã, thị trấn đã làm tốt việc rà soát từng nhà, quản lý từng khu phố, khu dân cư, lập danh sách người từ nước ngoài nhập cảnh về cư trú trên địa bàn; tích cực tham mưu cho địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức, tự giác khai báo y tế, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Ngoài ra, Công an xã còn tổ chức tiếp nhận, giải quyết 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cũng như làm tốt công tác quản lý, gọi

hỏi, răn đe, giáo dục các đối tượng thuộc diện quản lý hồ sơ tại địa bàn cơ sở.

Việc bố trí lực lượng công an chính quy đảm nhận các chức danh công an các xã là giải pháp quan trọng giúp lực lượng công an tăng cường bám cơ sở, gần dân để thực hiện tốt việc giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, giữ vững ANTT địa bàn; tăng cường công tác chống dịch. Ngoài ra, Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm,

tệ nạn xã hội; thực hiện công tác quản lý, đăng ký hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng; tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kịp thời giải quyết các vụ việc ANTT xảy ra trên địa bàn theo đúng thẩm quyền, đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra phức tạp, đột xuất, bất ngờ. Tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật giảm, cùng với phạm pháp luật giảm, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Ngoài ra, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được duy trì và phát huy hiệu quả.

TẮT ĐẠT